

Cắt bao quy đầu có đau không? Cách chăm sóc sau cắt bao quy đầu

Thủ thuật cắt da quy đầu là 1 khoa học y tế thường gặp được chỉ định trong nhiều lần tình huống đó là lạ thường cấu trúc da bao quy đầu hoặc bởi nhu cầu cá nhân. Nhiều đối tượng vướng mắc rằng cắt bao quy đầu có đau không? Hãy cộng chúng cháu tìm hiểu về tiểu phẫu này nhé!

Cắt bao da quy đầu có đau không? Ngày nay có hai mọ công nghệ chính thí dụ cắt bao da quy đầu với máy hoặc thực hiện vì bác sỹ. Cấp độ đau trong và sau tiểu phẫu phụ thuộc tới nhiều lần yếu tố thí dụ sức chịu cắt, dòng thuốc giảm đau hoặc công nghệ của chuyên viên tiến hành phẫu thuật.

Phẫu thuật cắt bao da quy đầu là gì?

[Bao quy đầu](#) là lớp da nằm phía bên ngoài trừ đầu của cậu nhỏ bằng nhiều nếp gấp. Khu vực đầu đầu "cậu nhỏ" giúp cậu nhỏ hạn chế cọ sát trực tiếp với quần áo, bụi bẩn hoặc nguồn bệnh.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu là thủ thuật thường được tiến hành để mẫu bỏ phần da bao quy đầu bao phủ đầu dương vật. Có nhiều lần tác nhân không giống nhau khiến người ta quyết định tiến hành tiểu phẫu cắt bao da quy đầu.

Một trong những nguyên nhân thường gặp do vấn đề tính mệnh. Phẫu thuật được chỉ định cho những trường hợp hẹp khít da bao quy đầu, ngứa hay viêm khu vực đầu. Ngoài ra, cắt bao quy đầu có khả năng giảm nguy hiểm nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm và những vấn đề liên quan đến bao quy đầu.

Cùng với, thủ thuật này cũng có khả năng hạn chế nguy hại mắc bệnh tình dục ví dụ HIV/AIDS. Một số người bệnh cũng lựa cắt bao quy đầu bởi nguyên do tôn giáo, văn hóa hoặc nhu cầu cá nhân.

Tuy thế, việc cắt bao da quy đầu cũng có khả năng đem đến một số rủi ro và làm giảm. Liệu trình giải phẫu có khả năng gây ra đau và sưng tạm thời sau khi thực hiện. Cũng có thể diễn ra nhiễm khuẩn, chảy huyết, thương tổn dây thần kinh hoặc mất đi cảm thấy tạm thời ở khu vực đầu "cậu nhỏ" ví như bệnh nhân không nên chăm sóc đúng phương pháp sau thời gian tiến hành thủ thuật.

Phác đồ cắt bao quy đầu thường được tiến hành do những chuyên gia mổ hay thầy thuốc đèn đỏ nghiệm trong lĩnh vực này. Tiểu phẫu có khả năng được tiến hành ở các cơ sở y tế y tế hay cơ sở y tế.

Xem thêm:

Giá [Cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền](#) hiện nay

[Cắt bao quy đầu ở đâu](#) được nhiều bệnh nhân đánh giá tốt

Cắt bao quy đầu có đau không?

Liệu cắt bao quy đầu có đau không? Như là bất kỳ phác đồ giải phẫu nào khác, đây là 1 thủ thuật y tế có thể gây đau và không tha hồ cho bệnh nhân trong lúc đầu. Trong lúc cắt bao da quy đầu, bác sỹ chuyên khoa thường sẽ sử dụng thuốc tê để giảm đau cho người bệnh.

Mặc dù quy trình cắt bao da quy đầu đã được cải tiến với nhiều mọ giảm đau được dùng, bệnh nhân vẫn có khả năng cảm thấy đau, không dễ chịu hoặc cảm giác buốt tức trong lúc mổ và thời kỳ phục hồi sau đó. Mức độ đau sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi đối tượng.

Để giảm đau và thoải thích hơn sau thời kỳ cắt da quy đầu, bác sĩ thường sẽ chỉ ra các giải pháp giúp đỡ như dùng thuốc giảm đau bằng liều lượng kiểm chế. Ví như được giúp đỡ phải chăng, vết thương sẽ nhanh hồi phục và cơn đau tức sẽ mất đi sau vài ngày.

Trước thời gian quyết định cắt bao da quy đầu, người bệnh cần thảo luận với bác sĩ chuyên khoa về cấp độ đau và giải pháp giảm đau được dùng để chuẩn mắc phải tâm lý và chọn lựa giải pháp tiến hành thích hợp.

Chăm sóc bệnh nhân sau lúc cắt bao quy đầu

Mẹo chăm sóc sau thời gian cắt bao quy đầu là 1 phần cấp thiết hiểm nguy tới quá trình phục hồi. Giúp đỡ sau cắt bao da quy đầu đúng mẹo có khả năng giúp giảm đau, phòng tránh tác hại và tăng thời kỳ lành vết thương.

Vệ sinh khu vực quy đầu

Vệ sinh vùng đầu "cậu nhỏ" là 1 phần quan trọng của giúp đỡ sau thủ thuật. Bệnh nhân cần được hướng dẫn về phương pháp rửa sạch và vệ sinh vùng đầu dương vật bằng cách sử dụng nước ấm và xà phòng nhẹ.

Tuyệt đối giảm thiểu sử dụng chất tẩy rửa mạnh, hóa chất hay bất kỳ chất dẫn đến kích ứng nào. Sau khi rửa sạch, nên lau khô nhẹ nhàng khu vực vết thương để phòng tránh đọng nước, tạo cơ hội cho nguồn bệnh biến chuyển.

Đồng thời, bác sĩ sẽ đặt một băng gạc bảo vệ vùng quy đầu sau khi giải phẫu xong. Bệnh nhân cần phải được hướng dẫn về giải pháp thay băng gạc rất hay. Băng gạc cần phải được thay hàng ngày theo hướng dẫn của chuyên gia để giữ khu vực quy đầu sạch và khô ráo.

Trong khi tháo băng, tránh dùng lực ảnh hưởng để kéo gạc dứt điểm vết thương. Thay tới đó, người bệnh có thể sử dụng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để làm cho ẩm băng gạc, lâu dần gỡ xuất nhẹ nhàng.

Đây là một phẫu thuật cần phải vết thương chỉ cần phải từ 7 tới 10 ngày để lành vết thương. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân cần thiết chăm sóc để vết thương mau lành và hạn chế tình trạng nhiễm trùng. Hạn chế để khu vực đầu dương vật cọ xát bằng quần áo hoặc vật dụng gỗ ghe.

Dùng thuốc đúng chỉ định của chuyên gia

Chuyên gia có thể chỉ định người bệnh sử dụng kem ngăn chặn nhiễm trùng và giảm đau để giảm sung, đau cũng như phòng chống tình trạng nhiễm khuẩn. Bệnh nhân cần thiết làm theo theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa về phương pháp sử dụng kem và liều lượng tác dụng tốt.

Giả dụ trong khi hồi phục ở nhà, xem xét thấy vết thương có hiện tượng sung, đau tăng lên hay có mùi khó chịu, tiết dịch đục nhầy thì đây có thể là biểu hiện nhiễm trùng, người bệnh cần thiết đi thăm khám thầy thuốc sớm.

Ngoài ra, bệnh nhân cần thiết làm theo theo lịch thăm khám và theo dõi sau cắt bao da quy đầu bằng thầy thuốc. Điều này giúp đảm bảo thời kỳ phục hồi xảy đến dễ và thầy thuốc có khả năng nhận biết sớm bất kỳ thắc mắc hoặc hậu quả nào.

Xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp

Trong khi phục hồi, bệnh nhân nên hạn chế các hoạt động cường độ cao ví dụ tập thể dục, chạy, nhảy hoặc làm chuyện vợ chồng. Điều này giúp giảm áp lực và không dẫn tới tổn thương cho khu vực đầu "cậu bé" đang trong khi lành.

Đồng thời, người bệnh cần phải nâng cao dinh dưỡng thông qua thực phẩm tự nhiên và uống nhiều nước để giúp đỡ liệu trình lành vết thương. Bên cạnh đó, giảm thiểu những món ăn gây ra kích ứng hay có khả năng khiến tăng sưng vùng đầu "cậu bé".

Bên cạnh, bệnh nhân cần để ý mặc đồ lót rộng rãi, thông thoáng. Đồng thời, hạn chế làm ướt băng gạc vết thương thời gian đi đại để làm giảm tình trạng nhiễm trùng. Ví như băng vết thương bẩn, nên thay gạc mới.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tư vấn được khúc mắc “Cắt bao da quy đầu có đau không?”. Đồng thời sản xuất cho bạn các thông tin bổ ích về vấn đề này. Đừng quên theo dõi những bài viết mang nhiều chủ đề và phổ biến trên trang web chính của chúng em nhé!